



Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo là điểm đến của du khách trên hành trình du lịch văn hóa tâm linh.

LỄ HỘI CHÙA KEO MÙA THU

Hướng đến mùa lễ hội văn minh, mang bản sắc văn hóa truyền thống

Lễ hội chùa Keo mùa thu năm 2024 được tổ chức trong 8 ngày, từ 12 - 19/10 (10 - 17/9 năm Giáp Thìn). Với đa dạng hoạt động diễn ra, dự kiến sẽ đón hàng trăm nghìn lượt du khách và nhân dân địa phương về dâng hương lễ Phật, lễ Thánh, trải hội. Vì vậy, công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội truyền thống đã diễn ra từ nhiều tháng nay, đặc biệt chú trọng gìn giữ, bảo lưu những nét đẹp văn hóa cổ truyền, hướng đến mùa lễ hội văn minh dưới ngôi chùa cổ kính gần 400 năm tuổi.



Du thuyền hát hội tại lễ hội chùa Keo.

Điểm đến trên hành trình du lịch văn hóa tâm linh

Lễ hội chùa Keo mùa thu khai mạc ngày 10/9 năm Giáp Thìn với nhiều trải nghiệm văn hóa tâm linh dành cho du khách, trong đó ở phần lễ có lễ khai chỉ, múa rối hầu Thánh, lễ rước đức Thánh, hầu đồng, đêm hội hoa đăng. Ở phần hội, có nhiều hoạt động văn hóa truyền thống tổ chức trong suốt các ngày lễ hội như trống hội, du thuyền hát hội, biểu diễn võ thuật cổ truyền, giải cờ tướng, thi bắt vịt dưới hồ, thi tằm trâu cánh phượng, giao lưu các câu lạc bộ chèo, múa rối nước.

Ông Đỗ Ngọc Trung, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Vũ Thư cho biết: Thay vì 6 ngày như các năm trước đây, lễ hội mùa thu năm nay tổ chức ở quy mô cấp huyện với 8 ngày diễn ra. Nhiều hoạt động được chú trọng triển khai từ sớm như công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tuyến truyền, khánh tiết... tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hướng tới mùa lễ hội văn minh, để lại

ấn tượng đẹp cho du khách khi về dâng hương tế lễ và trải hội. Trong đó, ban tổ chức xác định với số lượng du khách tham gia lễ hội dự kiến rất đông, đặc biệt trong các ngày hội chính nên hoạt động về sinh môi trường, giữ gìn cảnh quan xanh, sạch, đẹp được thực hiện thường xuyên. Các hộ kinh doanh dịch vụ hàng quán đã ký cam kết về an toàn vệ sinh thực phẩm, tổ chức phun khử khuẩn. Ngoài ra, vì đặc thù kiến trúc chùa Keo hoàn toàn bằng gỗ nên công tác phòng cháy, chữa cháy được ban tổ chức lễ hội, ban quản lý di tích chú trọng, bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, nhắc nhở du khách không thắp hương, nến trong chùa, kip thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cũng theo ông Đỗ Ngọc Trung, đối với khu vực tổ chức các hoạt động lễ và hội, toàn bộ sân khấu chính được bố trí ở không gian rộng, thoáng, để thuận tiện cho du khách, bà con

nhân dân có thể chiêm ngưỡng, theo dõi đầy đủ chương trình nghệ thuật và các hoạt động được tổ chức tại đây. Đối với khu vực hàng quán được bố trí ngoài khuôn viên di tích, du khách được trải nghiệm 130 gian hàng gồm các sản phẩm OCOP và sản phẩm chủ lực, đặc trưng của các địa phương trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, xuyên suốt các ngày từ 12 - 19/10 có lễ hội bánh và ẩm thực phục vụ du khách, nhân dân làng Keo nói riêng, huyện Vũ Thư nói chung mong mỗi lễ hội sẽ luôn là điểm đến không thể bỏ lỡ của du khách thập phương trên hành trình du lịch văn hóa tâm linh.

Đồng thời, thông qua các kỳ lễ hội chùa Keo sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, từng bước phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh như nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

TU ANH

SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao thể chất, tầm vóc cho trẻ

Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thấp còi (chiều cao/tuổi) cho trẻ em dưới 5 tuổi trong tình huống dưới 17% vào năm 2025; cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ dưới 5 tuổi là những mục tiêu được ngành y tế đặt ra. Để thực hiện mục tiêu trên, ngành y tế đã phối hợp với các địa phương, đơn vị triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.

Cán thiệp dinh dưỡng từ gia đình đến cộng đồng

Có cháu 3 tuổi đang học mầm non, gia đình bà Nguyễn Thị Tín, thôn Lâm Khê, xã Đông Kinh (Đông Hưng) luôn chú ý đến chế độ dinh dưỡng của cháu. Ngoài bổ sung đạm, tinh bột, vitamin, chất béo... trong mỗi bữa ăn chính hàng ngày, gia đình bà đã bổ sung thêm sữa và cho cháu ăn bữa phụ. Bà Nguyễn Thị Tín

chia sẻ: Mỗi lần đến Trạm Y tế xã tiêm chủng cho cháu, chúng tôi được các bác sĩ tư vấn thêm về dinh dưỡng, việc ăn đủ các nhóm chất. Bên cạnh đó, mẹ cháu cũng tìm hiểu thêm các thông tin qua báo, đài để bảo đảm dinh dưỡng cho con. Nhờ đó, cháu phát triển khỏe mạnh, cân nặng phù hợp với lứa tuổi.

Đông Kinh là 1 trong 2 xã của huyện Đông Hưng và là 1 trong 14 xã trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện mô hình điểm về chăm sóc toàn diện trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ nhằm hỗ trợ phát triển một cách tốt nhất cho trẻ. Y sĩ Nguyễn Thị Hoài, cán bộ chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống SDD, Trạm Y tế xã Đông Kinh cho biết: Theo kết quả cân, đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ từ 0 - 5 tuổi của Trạm Y tế xã, toàn xã có 25/337 trẻ SDD thể nhẹ cân (cân nặng/tuổi); 29/337 trẻ SDD thể thấp

còi (chiều cao/tuổi). Công tác phòng, chống SDD thấp còi ở trẻ em luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Ngoài việc viết bài trên hệ thống truyền thanh xã, khi phụ huynh cho trẻ đi tiêm chủng mở rộng hoặc đến cân đo, uống vitamin D4 vào dịp 1/6 hoặc 1/12 hàng năm, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã và đội ngũ y tế thôn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp đủ các nhóm chất gồm: chất đường bột, chất đạm, chất béo, nhất là vitamin và khoáng chất cho trẻ. Bên cạnh đó, cán bộ y tế cũng hướng dẫn phụ huynh kết hợp đa dạng giữa các loại thực phẩm trong bữa ăn của trẻ; đồng thời chỉ ra những nguyên nhân có thể khiến trẻ bị SDD... Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã về Trạm Y tế xã tổ chức chương trình tư vấn phòng, chống SDD trẻ em, hướng dẫn thực hành

đinh dưỡng. Nhờ đó góp phần nâng cao kiến thức, hiểu biết của người dân trong xã về dinh dưỡng hợp lý. Dinh dưỡng có vai trò quan trọng cho sự phát triển của trẻ. Những năm qua, công tác phòng, chống SDD trẻ em được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị chú trọng, trong đó ngành y tế đã triển khai nhiều hoạt động như: đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng; truyền thông, tư vấn, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, người chăm sóc trẻ; giám sát, hỗ trợ giữa các tuyến; cân đo, đánh giá tình trạng SDD... Theo kết quả điều tra của Viện Dinh dưỡng quốc gia năm 2023 tại 30 cụm A vào dịp 1/6 hoặc 1/12 hàng năm, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã và đội ngũ y tế thôn đã tuyên truyền, hướng dẫn người dân cung cấp đủ các nhóm chất gồm: chất đường bột, chất đạm, chất béo, nhất là vitamin và khoáng chất cho trẻ. Bên cạnh đó, cán bộ y tế cũng hướng dẫn phụ huynh kết hợp đa dạng giữa các loại thực phẩm trong bữa ăn của trẻ; đồng thời chỉ ra những nguyên nhân có thể khiến trẻ bị SDD... Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã về Trạm Y tế xã tổ chức chương trình tư vấn phòng, chống SDD trẻ em, hướng dẫn thực hành

Nhiều mục tiêu, kế hoạch để ra Với mục tiêu giảm SDD thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi; cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở các đối tượng trẻ dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ cho con bú và phụ nữ tuổi sinh đẻ trên địa bàn toàn tỉnh; đến năm 2025

THI ĐUA YÊU NƯỚC

TUỔI TRẺ TIỀN HẢI

Thi đua phát triển kinh tế

Nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện Tiền Hải đã năng động, sáng tạo tìm những hướng đi mới để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Với hàng chục nghìn đơn hàng mỗi tháng, công ty chuyên phân phối thức ăn, thuốc chữa bệnh cho thú cưng của anh Trần Văn Liễu, thôn Nam Trại, xã Bắc Hải có doanh thu từ 5 - 6 tỷ đồng/năm. Đây cũng là một trong những điển hình thanh niên phát triển kinh tế của huyện Tiền Hải. Anh Liễu cho biết: Khi thu nhập tăng lên, nhiều người có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho việc mua sắm và chăm sóc cho các thành viên trong gia đình, bao gồm cả thú cưng. Từ đó kéo theo thị trường thức ăn và thuốc cho thú cưng cũng phát triển nhanh chóng. Thị trường thức ăn thú cưng đã chuyển dần từ các cửa hàng bán lẻ truyền thống sang các nền tảng thương mại điện tử nên tôi cũng đầu tư vào việc phát triển website và bán hàng qua các nền tảng trực tuyến. Dự định tôi sẽ mở rộng các mặt hàng kinh doanh, mở "bệnh viện" chăm sóc thú cưng. Theo tôi, sự kiên trì, không ngừng học tập kinh nghiệm trong kinh doanh, đặc biệt là giữ chữ tín, phục vụ chu đáo mọi khách hàng thì sẽ thành công.

Không chỉ là cán bộ đoàn Công giáo gương mẫu, chị Trần Thị Nguyệt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Đông Hoàng còn là điển hình thanh niên tiên phong khởi nghiệp và làm giàu với mô hình nuôi chim yến. Chị Nguyệt chia sẻ: Lúc đầu xây dựng mô hình

vợ chồng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn vì tại địa phương chưa có mô hình nuôi chim yến để tham quan, học hỏi kinh nghiệm; nguồn vốn đầu tư ban đầu lớn. Không ít người nói là viễn vông và cho rằng nuôi chim yến chỉ phù hợp với môi trường miền Nam, thậm chí nhiều người còn dè dặt trước quyết định này của gia đình tôi. Mô hình nuôi chim yến đòi hỏi thời gian dài, năm thứ nhất, sản lượng thu rất ít, các năm sau sản lượng mới tăng lên. Nhờ sự kiên trì, ham học hỏi, mạnh dạn đầu tư, gia đình tôi đã bước đầu thành công với quy mô hơn 400m² nhà nuôi chim yến, cho thu hoạch hơn 1kg yến thô/tháng, làm các sản phẩm từ yến, thu lãi khoảng 20 triệu đồng/tháng.

Chị Trần Thị Sen, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tiền Hải cho biết: Hiện nay, trên địa bàn huyện có 34 mô hình thanh niên phát triển kinh tế cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên. Cụ thể, chỉ đạo các cơ sở đoàn, hội thành lập các câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế cũng lĩnh vực, cùng sở thích để chia sẻ kinh nghiệm cũng như giúp nhau trong sản xuất, kinh doanh và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức các lớp tập huấn

nhập nghiệp cho thanh niên là chủ các trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, kết nối, hỗ trợ nhiều thanh niên vay vốn để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua đoàn thanh niên các xã, thị trấn đạt hơn 69 tỷ đồng với hơn 1.700 hộ đang vay vốn. Tuy số tiền vay không lớn nhưng đó là sự đồng hành, cổ vũ của tổ chức đoàn, hội và các ngành liên quan để thanh niên bớt phá đi lên. Các cấp bộ đoàn, hội còn phối hợp tổ chức 15 đợt tư vấn, hướng nghiệp cho 18.587 lượt thanh niên, học sinh; giới thiệu việc làm cho 2.200 thanh niên, có 650 hội viên, thanh niên có việc làm ổn định. Hy vọng rằng các mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiếp tục đón nhận sự quan tâm ủng hộ của cấp ủy, chính quyền các cấp và đặc biệt là những cơ chế mới, cơ chế linh hoạt hơn để thanh niên khởi nghiệp chỉ tiếp cận được vốn mà những cơ chế, chính sách sẽ tạo điều kiện hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế theo hướng linh hoạt, hiệu quả và đổi mới.

Từ những mô hình sản xuất nhỏ lẻ thành các trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh, công ty quy mô lớn, thanh niên Tiền Hải góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động tại địa phương, khẳng định tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ.

KUÂN PHƯƠNG



Bán hàng trên nền tảng số đã giúp anh Trần Văn Liễu, thôn Nam Trại, xã Bắc Hải (Tiền Hải) có hàng chục nghìn đơn hàng mỗi tháng.

TU ANH

giảm tỷ lệ SDD thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi trong tình huống dưới 17%, cùng với các cấp, ngành, địa phương, ngành y tế đã xây dựng kế hoạch can thiệp phòng, chống SDD thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi năm 2023 - 2025 để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, ngành y tế đặt ra là cũng cố hệ thống mạng lưới dinh dưỡng, nâng cao năng lực cho hệ thống; theo dõi tăng trưởng, phát triển và đánh giá tỷ lệ SDD trẻ dưới 5 tuổi; bổ sung vitamin

A, viên sắt, đa vi chất cho các trường hợp nguy cơ; điều trị SDD cấp tính nặng và truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống SDD thấp còi; xây dựng mô hình điểm về chăm sóc dinh dưỡng toàn diện trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ; xây dựng hướng dẫn, tổ chức bữa ăn tại các trường mầm non, duy trì tẩy giun, sản định kỳ mỗi năm... Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng đã có kế hoạch với những mục tiêu, hoạt động cụ thể nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. Bác sĩ Lại Văn

Hạ, Trưởng khoa Dinh dưỡng - An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động chính như tập huấn cho cán bộ mạng lưới quy trình kỹ thuật cân, đo trẻ em, tổ chức bổ sung vitamin A cho trẻ em dưới 5 tuổi; triển khai cân đo trẻ em dưới 5 tuổi đánh giá tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vitamin A cho trẻ trong độ tuổi theo quy định; kiểm tra giám sát hoạt động cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại cộng đồng; đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại 30 cụm xã theo chỉ đạo của Viện Dinh dưỡng quốc gia; phối hợp với trường mầm non trên địa bàn thành phố tổ chức nói chuyện chuyên đề dinh dưỡng học đường, tư vấn và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh tại trường...

SDD ở trẻ nếu không được can thiệp kịp thời có thể dẫn đến tình trạng SDD nặng, thấp còi, chậm phát triển trí tuệ, dễ mắc các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp... Do đó, bảo đảm dinh dưỡng để trẻ có thể chất, tầm vóc đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững.

HOÀNG LANG



Nhân viên y tế kiểm tra chiều cao của trẻ em xã Đông Kinh (Đông Hưng).